



ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์

ตามที่ เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะของผู้สมัครเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายละเอียดดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้รับ (เปอร์เซ็นต์)	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายวีระพงศ์ คงสรรพ	๘๕.๕๐	ลำดับที่ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้รับ (เปอร์เซ็นต์)	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายวิเชียร ช่วยดำ	๘๗.๓๓	ลำดับที่ ๑

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๑. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกสรร

๒. ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือผู้มีอำนาจจัดจ้างกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์แจ้งให้ทราบ

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้อาจคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่นั้น

๔. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

/การรายงาน...

การรายงานตัว

ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ทุกตำแหน่ง ให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

การแต่งตั้ง(จ้าง) ผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่สอบได้ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีมติเห็นชอบให้จ้างแล้วเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์



ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์

เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ

ตาม ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ ลงวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จำนวน ๑
ตำแหน่ง ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้ดำเนินการพิจารณาเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเลือกสรรดังนี้

ประเภทพนักงานตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่ ๑ นางภัครดา สังข์ชุม

ลำดับที่ ๒ นางสาวพัชรา สงชาติ

-เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่

ประกาศผล

-เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะแต่งตั้ง(จ้าง) ผู้ได้รับการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุราษฎร์ธานีแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์